



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๐/๒๕๖๑

ด้วย นายวันชาติ ปักธีระการ ผู้ร้อง อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๐/๑๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า เดิมนางสาวณภัทรชนันท์ ธรรมสถิตย์ ผู้ตายอยู่กินฉันสามีภริยากับนายกมล จันท์แถมธนทัต มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ เด็กชายจิรวัดณ์ จันท์แถม และเด็กชายพชรพล จันท์แถมธนทัต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและสกุลจากเด็กชายจิรวัดณ์ เป็น โชติวิทย์ และได้เปลี่ยนนามสกุลจาก จันท์แถม เป็น จันท์แถมธนทัต ส่วนสามีผู้ตายคนเดิมได้เปลี่ยนชื่อจากกมล เป็น “ธนเสฏฐ์” ส่วนผู้ตายเดิมชื่อ “พาณี” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ณภัทรชนันท์” โดยได้อยู่กินกันที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายธนเสฏฐ์ได้ถึงแก่ความตาย ผู้เยาว์ทั้งสองจึงอยู่ในความดูแลของนางสาวณภัทรชนันท์ ผู้ตาย หลังจากนายธนเสฏฐ์ถึงแก่ความตาย ต่อมาประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีทายาทของนายธนเสฏฐ์ หรือบิดามารดาของนายธนเสฏฐ์ได้ถึงแก่ความตายไปหมดแล้วเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ทั้งสอง ผู้ร้องได้มาอยู่กินกับผู้ตายโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และได้นำบุตรของผู้ตายทั้งสองคนเข้ามาอยู่กินด้วยกันและให้การอุปการะเลี้ยงดูมาตลอดกับผู้ตาย ในระหว่างอยู่กินด้วยกันกับผู้ตาย ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงอนุตริย์ ปักธีระกา โดยผู้ร้องได้ยินยอมให้ผู้เยาว์ใช้นามสกุลผู้ร้องและเป็นผู้แจ้งเกิดผู้เยาว์ด้วยตนเอง ภายหลังเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตายได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากรถ หลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้มีการเจรจากับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ตายเพียงบางส่วน ผู้ร้องได้ไปขอเบิกเงินตามพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อบริษัทประกันภัยเพื่อจะให้ทายาทของผู้ตายซึ่งมีส่วนได้เสียคือ เด็กชายโชติวิทย์ เด็กชายพชรพล และเด็กหญิงอนุตริย์ แต่ไม่อาจเบิกเงินตามที่กฎหมายให้อำนาจได้ จะต้องให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับรองบุตรของผู้ร้องที่เกิดกับผู้ตาย และทายาทของผู้ตายที่เกิดกับนายธนเสฏฐ์ ตลอดจนการใช้อำนาจปกครองเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกเงินให้กับทายาทดังกล่าวได้ และเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับผู้ทำละเมิดในส่วนคดีแพ่งต่อไปได้ ผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ไม่เคยเป็นคนวิกลจริตหรือถูกศาลเป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถล้มละลายมาก่อน ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องเพื่อให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงอนุตริย์ ปักธีระกา และรับรองว่าเด็กหญิงอนุตริย์ซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นบุตรที่เกิดกับผู้ตายและผู้ร้อง และให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายโชติวิทย์ จันท์แถมธนทัต และเด็กชายพชรพล จันท์แถมธนทัต และรับรองว่าผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรที่เกิดกับผู้ตายกับนายธนเสฏฐ์ ผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี